

5.0 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

5.1 สินทรัพย์หลัก

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ถาวร	ลักษณะกรรมสิทธิ์ / ภาระผูกพัน	มูลค่าทางบัญชี	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
ที่ดิน (1)	เป็นเจ้าของ / ไม่มีภาระผูกพัน	2,000,000	-	2,000,000
อาคาร (1)		1,139,575	719,863	419,712
ส่วนปรับปรุงอาคาร		3,488,626	3,314,825	173,801
เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ (2)		643,651,781	206,796,382	436,855,399
สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า (3)		7,354,208	7,181,445	172,763
เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน		53,773,852	42,799,533	10,974,319
เครื่องตกแต่งสำนักงาน		3,374,674	2,776,589	598,085
ยานพาหนะ		8,674,224	5,765,293	2,908,931
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง (4)		123,444,679	-	123,444,679
รวมที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์สุทธิ			846,901,619	269,353,930

- หมายเหตุ
1. บริษัทย่อยเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชั้นเพื่อเก็บสินค้าคงเหลือและเอกสารของบริษัทย่อย มีพื้นที่รวม 21.3 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 117/16 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใด บริษัทย่อยได้ทำประกันภัยอาคารและสินค้าสำหรับการเสี่ยงภัยทุกชนิดในวงเงิน 6,500,000 บาท โดยมีอายุสัญญาสิ้นสุดวันที่ 2 มกราคม 2550
 2. เครื่องโทรศัพท์สาธารณะเป็นต้นทุนอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ ซึ่งบริษัทได้ทำสัญญาให้เช่ากับทีโอที เป็นระยะเวลา 10 ปี ซึ่งบริษัทตกลงจะจัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 30,000 เครื่อง โดยจะพร้อมให้บริการภายใน 3 ปีนับจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทได้ทำการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะแล้วเสร็จ 11,414 เครื่อง
 3. สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า ค่าปรับปรุงและตกแต่งในส่วนของสำนักงานเช่า
 4. เครื่องโทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์ในการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการขอเลขหมายและติดตั้งตามพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้กำหนด ซึ่งยังไม่เปิดให้บริการเช่ากับ ทีโอที

5.2 ข้อมูลสรุปสัญญาที่สำคัญ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ทั้งสิ้น 5 สัญญาหลัก คือ

สรุปสัญญาที่สำคัญของบริษัท

1. สัญญาให้เช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะกับ ทีโอที ในการจัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะตามจำนวนที่ตกลงกัน

สัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะมีสัญญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ฉบับ สามารถสรุปได้ดังนี้

	สัญญาฉบับที่ 1	สัญญาฉบับที่ 2	สัญญาฉบับที่ 3
ชื่อสัญญา	สัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์สาธารณะนครหลวงและฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ภาคกลาง ("ฉบับที่ 1")	สัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์สาธารณะนครหลวง และฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ("ฉบับที่ 2")	สัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์สาธารณะนครหลวง และฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ภาคใต้ ("ฉบับที่ 3")
วันที่ลงนาม	31 มกราคม 2544 ⁽¹⁾	15 มกราคม 2547 ⁽¹⁾	15 มกราคม 2547 ⁽¹⁾
วันที่ครบกำหนดสัญญา	30 มกราคม 2554	14 มกราคม 2557	14 มกราคม 2557
จำนวนเครื่องโทรศัพท์	10,000 เครื่อง	10,000 เครื่อง	10,000 เครื่อง
ขอบเขตความรับผิดชอบที่สำคัญ	<p>1. บริษัทตกลงเป็นผู้จัดหา และติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ ผู้โทรศัพท์สาธารณะ อุปกรณ์ลดแรงดันไฟฟ้า ระบบแสงสว่างพร้อมทั้งระบบควบคุม และตรวจสอบการทำงานของเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัททั้งสิ้น โดยเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งต้องสามารถต่อเชื่อมกับโครงข่าย (Network) และศูนย์ Clearing House ของ ทีโอที ได้ และต้องผ่าน Type Approval ของ ทีโอที ก่อนการติดตั้ง</p> <p>2. บริษัทตกลงจัดทำแผนการติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 2,000 (สองพัน) เครื่องแรก ให้ ทีโอที พิจารณากภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา</p> <p>3. บริษัทตกลงติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่พร้อมให้บริการให้ได้ไม่น้อยกว่า 500 (ห้าร้อย) เครื่อง ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุมัติแผนการติดตั้งตามข้อ 2 จาก ทีโอที</p> <p>4. บริษัทตกลงติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่พร้อมให้บริการให้ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 (สองพัน) เครื่อง ภายใน 1 ปี และติดตั้งให้ครบจำนวน 10,000 (หนึ่งหมื่น) เครื่อง ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา</p> <p>5. บริษัทตกลงดำเนินการจัดหาสถานที่ อุปกรณ์ในระบบที่ใช้ในการดำเนินงาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งอะไหล่ของเครื่อง และอุปกรณ์ดังกล่าวให้มีจำนวนเพียงพอต่อการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะอยู่เสมอด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท</p> <p>6. บริษัทตกลงเป็นผู้ดำเนินการในการทำความสะอาด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องและผู้โทรศัพท์สาธารณะที่ให้เช่าตามสัญญานี้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท กรณีเครื่องโทรศัพท์สาธารณะหรือผู้โทรศัพท์สาธารณะเกิดความเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือชำรุดบกพร่อง บริษัทตกลงดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับจากวันเกิดเหตุเสียหาย</p> <p>7. บริษัทตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหายหรือบุบสลายอันเกิดจากภัยพิบัติ อัคคีภัย ระเบิดหรือโจรกรรมต่อเครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทให้เช่าตามสัญญานี้</p>		

	สัญญาฉบับที่ 1	สัญญาฉบับที่ 2	สัญญาฉบับที่ 3
ค่าเช่า	<p>ทีโอที ตกลงชำระค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะให้บริษัทเป็นรายเดือนตามอัตราค่าเช่าที่กำหนด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> หนึ่งปีแรก นับตั้งแต่วันที่บริษัทระบุเป็นวันเริ่มให้เช่าตามสัญญา ทีโอที จะชำระค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่ติดตั้งในฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์สาธารณะนครหลวง ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ภาคกลาง ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ภาคใต้ ในอัตราคงที่ต่อเครื่อง ในปีต่อไป ทีโอที จะชำระค่าเช่าในอัตราร้อยละ 50 ของรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายที่บริษัทเปิดให้เช่าใน 1 ปีก่อนหน้านั้น โดยใช้เดือนที่บริษัทเปิดให้บริการโทรศัพท์สาธารณะเครื่องแรกเป็นเดือนที่เริ่มนำรายได้มาคำนวณรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย 		
การบอกเลิกสัญญา	<p>ทีโอที มีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทปฏิบัติผิดหลักเกณฑ์ในสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือไม่อาจดำเนินการตามสัญญาต่อไปได้ไม่ด้วยเหตุใด บริษัทถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือให้ล้มละลาย บริษัทเลิกกิจการ หรือสิ้นสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย ทีโอที แจ้งให้บริษัทแก้ไขเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ ที่เกิดเหตุเสียหายให้ใช้งานได้ แต่ไม่ดำเนินการแก้ไขติดต่อกันเกินกว่า 3 (สาม) ครั้ง <p>การบอกเลิกสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ หากบริษัทมีหนี้ที่ยังค้างชำระ บริษัทจะต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดให้แก่ ทีโอที ภายในระยะเวลาที่ ทีโอที กำหนด</p>		

หมายเหตุ : (1) ตามสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะทั้งสามฉบับ บริษัทจะต้องติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะที่พร้อมให้บริการได้ครบตามจำนวน ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา บริษัทจะต้องชำระค่าปรับให้กับ ทีโอที แต่เนื่องจาก ทีโอที ไม่สามารถจัดสรรเลขหมายคู่สายให้กับบริษัทเพื่อใช้สำหรับเครื่องโทรศัพท์สาธารณะได้ครบถ้วน บริษัทจึงได้ยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาการติดตั้งออกไป โดย ทีโอที ได้มีหนังสือตอบรับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 วันที่ 19 พฤษภาคม 2549 และวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 แจ้งว่าจะยกเว้นค่าปรับให้กับบริษัท นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการติดตั้งจนถึงวันที่ ทีโอที สามารถจัดสรรเลขหมายให้กับบริษัทได้ครบถ้วน

(รายละเอียดของสัญญาเช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะทั้ง 3 ฉบับ สรุปอยู่ในหัวข้อ 1 ของเอกสารแนบ 3 เรื่อง รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ)

2. สัญญาจ้างเหมาจัดเก็บเหรียญและบำรุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะ

คู่สัญญา	บริษัท ประกาย สยาม จำกัด (“ผู้รับจ้าง”)
วันที่ลงนามในสัญญา	1 กันยายน 2546
วันที่ครบกำหนดสัญญา	31 สิงหาคม 2549
ลักษณะของสัญญา	รับจ้างเหมาจัดเก็บเหรียญ นับเหรียญ แลกเหรียญ โอนเงิน ทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์ประกอบที่ผู้ว่าจ้างเปิดให้บริการและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบผ่านระบบ PMS
อัตราค่าจ้าง	ค่าจ้างเหมาจัดการคิดเป็นอัตราตามจำนวนเครื่องที่ดำเนินงาน ซึ่งระบุในสัญญาอย่างชัดเจน
การเลิกสัญญาและการเรียกร้องค่าเสียหาย	<p>เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือแจ้งเหตุให้ผู้รับจ้างทราบและผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขเหตุดังกล่าวให้ถูกต้องเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับจ้างหน่วงเหนี่ยวงานไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 2. ผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่า ผู้รับจ้าง พนักงาน หรือผู้แทนของผู้รับจ้างมิได้ทำงานอย่างสุจริต 3. ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ หรือขาดการประสานงาน หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามสัญญาได้ หรืองานที่ทำนั้นบกพร่อง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติงานตามสัญญาต่อไปได้ 4. ผู้รับจ้างนำงานทั้งหมด หรือบางส่วนไปเหมาโอนหรือจ้างช่วงงานให้ผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง หรือ 5. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด <p>ในกรณีที่ผู้รับจ้างตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ให้ถือว่าสัญญามีผลสิ้นสุดทันที</p>

(รายละเอียดของสัญญาจ้างเหมาสรุปอยู่ในหัวข้อ 2 ของเอกสารแนบ 3 เรื่อง รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ)

3. สัญญาจ้างเหมาจัดเก็บเหรียญและบำรุงรักษาโทรศัพท์สาธารณะ

คู่สัญญา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัมพซัม อีเลคตริคอล เอ็นจิเนียริ่ง (“ผู้รับจ้าง”) ¹
วันที่ลงนามในสัญญา	1 สิงหาคม 2548
วันที่ครบกำหนดสัญญา	31 กรกฎาคม 2549 ²
ลักษณะของสัญญา	รับจ้างเหมา จัดเก็บเหรียญ นับเหรียญ แลกเหรียญ โอนเงิน ทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องโทรศัพท์สาธารณะและอุปกรณ์ประกอบที่ผู้ว่าจ้างเปิดให้บริการและแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบผ่านระบบ PMS
อัตราค่าจ้าง	ค่าจ้างเหมาจัดการคิดเป็นอัตราตามจำนวนเครื่องที่ดำเนินงาน ซึ่งระบุในสัญญาอย่างชัดเจน
การเลิกสัญญาและการเรียกร้องค่าเสียหาย	<p>เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือแจ้งเหตุให้ผู้รับจ้างทราบและผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขเหตุดังกล่าวให้ถูกต้องเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้รับจ้างหน่วงเหนี่ยวงานไว้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 2. ผู้ว่าจ้างตรวจสอบพบว่า ผู้รับจ้าง พนักงาน หรือผู้แทนของผู้รับจ้างมิได้ทำงานอย่างสุจริต 3. ผู้รับจ้างมิได้ดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ หรือขาดการประสานงาน หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามสัญญาได้ หรืองานที่ทำนั้นบกพร่อง หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติงานตามสัญญาต่อไปได้ 4. ผู้รับจ้างนำงานทั้งหมด หรือบางส่วนไปเหมาโอนหรือจ้างช่วงงานให้ผู้อื่น โดยมีได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง หรือ 5. ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด <p>ในกรณีที่ผู้รับจ้างตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ให้ถือว่าสัญญามีผลสิ้นสุดทันที</p>

- หมายเหตุ
1. ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึง 31 กรกฎาคม 2548 บริษัทว่าจ้างบริษัท ลัมพซัม เอ็นคอนแมฟ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บเหรียญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเงื่อนไขของสัญญาเช่นเดียวกันกับบริษัทผู้รับเหมาในการจัดเก็บเหรียญรายอื่น
 2. ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการเจรจาต่อสัญญา และบริษัทได้ว่าจ้างลัมพซัมต่อเนื่องในระหว่างการเจรจาต่อสัญญา

(รายละเอียดของสัญญาจ้างเหมาสรุปอยู่ในหัวข้อ 3 ของเอกสารแนบ 3 เรื่อง รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ)

4. สัญญาเป็นตัวแทน/ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดของบริษัท Anritsu

คู่สัญญา	Anritsu Corporation, Anritsu Company, Anritsu Limited (“M Group”)
ระยะเวลาการเป็นตัวแทน	30 พฤศจิกายน 2538 จนถึงปัจจุบัน
ลักษณะของสัญญา	M Group ให้บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดของ Anritsu รายเดียวในประเทศไทย เพื่อจำหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อ และการบริการ
การเลิกสัญญาและการเรียกร้องค่าเสียหาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงระหว่างกัน คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยการแสดงความจำนงต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่จะมีผลเลิกสัญญา 2. ในกรณีที่บริษัทคู่สัญญามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้น เช่น ล้มละลาย ควบรวมกิจการ หยุดการดำเนินธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านบุคลากร คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3. คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยสาเหตุใดก็ตาม โดยจะต้องแสดงความจำนงต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 60 วันก่อนวันที่จะมีผลเลิกสัญญา 4. ในการเลิกสัญญาตามข้อที่ 1 และ 2 สิทธิที่ควรจะได้ตามสัญญาของฝ่ายที่ละเมิดสัญญาจะหมดไป แต่ไม่รวมถึงการยกเลิกสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากคู่สัญญา 5. ในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกไม่ว่าโดยสาเหตุใดๆ บริษัทจะได้รับชดใช้ค่าเสียหายจาก M Group ในรูปแบบของส่วนลดซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก M Group ก่อนวันที่จะมีผลเลิกสัญญาเท่านั้น 6. ไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่สัญญาถูกบอกเลิก บริษัทไม่ควรจะมีสิทธิในการเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใด นอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 5

(รายละเอียดของสัญญาเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัด อยู่ในหัวข้อ 4 ของเอกสารแนบ 3 เรื่อง รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ)

สรุปสัญญาที่สำคัญของบริษัทย่อย

5. สัญญาให้บริการวางระบบบริการลูกค้าและใบแจ้งหนี้ (Customer Care & Billing System (“CC&B”))

สยามเทลเทค และ Convergys Information Management Group Inc. ได้ลงนามในสัญญาให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการข้อมูลลูกค้า จัดเตรียมและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ระบบการเก็บชำระเงิน การจัดใบแจ้งหนี้ และการจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ตลอดจนการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย รวมเรียกว่า “Customer Care & Billing System” (CC&B) แก่ บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสโคริเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

คู่สัญญา	บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสโคริเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (“ลูกค้า”) ⁽¹⁾ Convergys Information Management Group Inc. (“ผู้รับจ้างร่วม” หรือ “Convergys”)
วันที่ลงนามในสัญญา	1 ธันวาคม 2547
ระยะเวลาการทำงาน	ประมาณ 20 เดือน (1 ธันวาคม 2547 ถึง 31 สิงหาคม 2549) ⁽²⁾
ลักษณะของสัญญา	จัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และระบบพิมพ์ พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ และให้บริการติดตั้งระบบ โดยสยามเทลเทค ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และดำเนินการต่าง ๆ ติดต่อบริษัทหรือ Supplier ที่เกี่ยวข้อง ส่วน Convergys เป็นผู้จำหน่ายลิขสิทธิ์ใน Convergys ซอฟต์แวร์ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์แก่ STCC
อัตราค่าจ้าง	สัญญาว่าจ้างมูลค่ารวม 26,000,000 เหรียญสหรัฐ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยแยกเป็นส่วนของสยามเทลเทค มูลค่า 22,828,886 เหรียญสหรัฐ โดยแบ่งชำระจ่ายเป็นงวดๆ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1. ค่าอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ค่าอุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และค่าจัดเตรียมพื้นที่ติดตั้งระบบ 2. ค่าซอฟต์แวร์ 3. ค่าบริการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าดำเนินการ และค่าฝึกอบรมพนักงาน
การเลิกสัญญาและการเรียกร้องค่าเสียหาย	1. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ลูกค้ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดยการแสดงความจำนงต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร 2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยการแสดงความจำนงต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นถูกศาลสั่งให้ล้มละลาย ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือหยุดกิจการ และไม่สามารถแก้ไขเหตุดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน 3. การเลิกสัญญาอันเป็นเหตุมาจากเหตุสุดวิสัย 4. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีโดยการแสดงความจำนงต่อคู่สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายละเมิดสัญญา และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขภายในเวลาอันควร 5. ในกรณีที่สัญญาถูกยกเลิกไม่ว่าโดยสาเหตุใดๆ ก็ตามจะไม่กระทบถึงและมีอรรถกถาสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาจนถึงวันที่มีการเลิกสัญญา

หมายเหตุ (1) ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสโคริเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ทำสัญญาโอนสิทธิและภาระผูกพันตามสัญญา (Assignment and Novation Agreement) ให้แก่บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) โดยสยามเทลเทค และ Convergys ในฐานะผู้รับจ้างได้ยินยอมและรับทราบโอนสิทธิและพันธะตามสัญญาดังกล่าว

(2) ปัจจุบันเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าทำให้ระยะเวลาการส่งมอบโครงการต้องเลื่อนออกไปจากแผนงานที่กำหนดไว้เดิม บริษัทไม่มีภาระค่าปรับแต่อย่างใด โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ในต้นปี 2550

(รายละเอียดของสัญญา CC&B อยู่ในหัวข้อ 6 ของเอกสารแนบ 3 เรื่อง รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ)

5.3 นโยบายเงินลงทุนของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยแบ่งเป็น (1) เงินลงทุนในบริษัท สยามเทลเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 538,264 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 97.87 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และ (2) เงินลงทุนในบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6.32 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้มาซึ่งหลักทรัพย์ทั้งสองของ บมจ.ทีทีแอนด์ทีจากแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องจะมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องในธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน หรือธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการต่อจากการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน หรือเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้ อาจดำเนินการในรูปแบบของการเข้าลงทุนในบริษัทเป้าหมาย หรือในลักษณะของการเข้าร่วมทุน หรือ Joint Venture กับพันธมิตร

ทั้งนี้ นโยบายในการลงทุนจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ ผลตอบแทนจากการลงทุน และความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ โดยการลงทุนต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติตามที่กำหนด สำหรับนโยบายการบริหารของบริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง จะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการเพื่อร่วมในการบริหารงาน

ทั้งนี้ ในการพิจารณาลงทุนของบริษัท บริษัทจะกระทำภายใต้แนวทางในการดำเนินการที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุ่มจัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นนำ